

เลือกนาฬิกาข้อมือให้ถูกถูกโฉลก กับธาตุ ทั้ง 4 โชคดีกับราศีที่เกิด ครับ...

นำเสนอเมื่อ : 3 ส.ค. 2552



หนึ่งวันเราผูกพันกับเครื่องบอกเวลาไม่มากก็น้อย แต่หากพลิกดูหน้าประวัติศาสตร์ มนุษย์ผูกพันกับนาฬิกาฆวยาวนานตั้งแต่ยังใช้ดินฟ้าอากาศเป็นเครื่องบอกเวลา และพัฒนามาสู่ “นาฬิกาตุ้มถ่วง” อันเป็นผลสืบเนื่องให้มีนาฬิกาหลายรูปแบบในปัจจุบัน มองย้อนกลับมายังประเทศไทยเริ่มรู้จักการใช้นาฬิกาเมื่อครั้งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

มาถึงยุคปัจจุบัน นาฬิกาข้อมือกลายเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคมีความต้องการสูง ส่งผลให้มีนาฬิกาหลากหลายแบบมาให้เลือกสรร แต่จะเลือกนาฬิกาข้อมืออย่างไรให้ถูกโฉลกความเป็นตัวคุณคงไม่ใช่เรื่องง่าย...?

คาร์ล กุสตาฟ จุง ปรมาจารย์จิตแพทย์ชาวสวิส ผู้ก่อตั้งทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ให้ความเห็นไว้ว่า ปรัชญาธาตุทั้ง 4 สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้มากมายทั้ง การบริหารจัดการ พยากรณ์ชะตาชีวิต ศิลปะ วิทยาศาสตร์กายภาพ สิ่งเหล่านี้ทำให้สามารถเข้าใจมนุษย์มากขึ้นและเสริมสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าหากมีการแต่งตัวเหมาะสมกับบุคลิก ซึ่งแต่ละคนมีหลายธาตุประกอบกัน แต่จะมีจุดเด่นที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์อยู่ธาตุเดียว

จากการวิเคราะห์ของ คาร์ล จุง

สรุปการเลือกชื่อนาฬิกาข้อมือที่ เหมาะสมตามธาตุทั้ง 4 ไว้ดังนี้

ธาตุดิน ประกอบด้วยราศีพฤษภ (20 เม.ย.-21 พ.ค.) ราศีกันย์ (23 ส.ค.-22 ก.ย.) และ ราศีมังกร (22 ธ.ค.-19 ม.ค.)

บุคลิกเป็นคนเน้นการสัมผัสทางกายภาพคือ ให้ความสำคัญในสิ่งที่มองเห็น ได้ยินหรือจับต้องได้ ขณะเดียวกันก็มีลักษณะเด่นในเรื่องการคุ้มครอง รักษา สะสม ต้องการข้อมูลที่เป็นจริง และยังเป็นนักปฏิบัติ ชอบแก้ปัญหา มีความอดกลั้น ไม่ย่อท้อ

สัญลักษณ์ธาตุดิน เป็นสามเหลี่ยมคว่ำมีขีดทับกลางสีเขียว ซึ่งเป็นสีของพืชที่ปกคลุม พื้นดิน (หรือสีเหลี่ยมสีเหลือง แลวดำดำ)

นาฬิกาที่ถูกโฉลก คือ สีเหลืองและเขียว สะท้อนความเรียบง่ายสมบุกสมบันและผ่อนคลาย ด้วยบุคลิกคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง เครื่องประดับนาฬิกา ที่เหมาะสมต้องเรียบง่ายเข้ากับบุคลิก เช่น นาฬิกาแนวสปอร์ตหรือสายหนังเรียบ ๆ ซึ่งถือเป็นเครื่องนำโชคที่เหมาะสม

ธาตุน้ำ ประกอบด้วยราศีกรกฎ (21 มิ.ย.-22 ก.ค.) ราศีพิจิก (23 ต.ค.-22 พ.ย.)

และราศีมีน (19 ก.พ.- 20 มี.ค.) มีความเป็นศิลปินสูง ธาตุนี้มีความสำคัญต่อโลกและมนุษย์ เพราะกว่า 70% ของผิวโลกและร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำ ซึ่งหากสังเกต วงจรของน้ำจะพบว่า น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอจับตัวเป็นก้อนเมฆและตกลงมาเป็นฝนดังนั้นธรรมชาติของน้ำก็คือ การค้นหาเพื่อกลับไปสู่สถานะดั้งเดิม คนธาตุนีจึงให้ความสำคัญกับความรู้สึก จินตนาการและสัญชาตญาณรวมไปถึงสิ่งที่ยอธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้ แต่สามารถรู้สึกได้เหมือนกับการเรียนรู้จากอารมณ์มากกว่า ปัญหา สัญลักษณ์ประจำราศี คือ สามเหลี่ยมคว่ำสีฟ้า

สีถูกโฉลกคือ สีฟ้า เครื่องประดับบนเรือนนาฬิกาต้องบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวเหมือนเกลียวคลื่น ที่สะท้อนจิตใจของผู้รักศิลปะ โดยต้องมีความโดดเด่นด้านการ ดีไซน์และความพิถีพิถันในรายละเอียด

ธาตุลม ประกอบด้วยราศีเมถุน (21 พ.ค.-20 มิ.ย.) ราศีตุลย์ (23

ก.ย.-22 ต.ค.) และราศีกุมภ (20 ม.ค.-18 ก.พ.) เป็นกลุ่มคนที่เน้นการคิด ใช้เหตุผล และปัญญามีความเชื่อว่า ปัญญาจะนำไปสู่ความจริง โดยไม่เชื่อในความรู้สึกหรือสัญชาตญาณในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังเป็นธาตุแห่งความปรองดองและการรวมกลุ่ม เนื่องจากทุกชีวิตอยู่ได้ด้วยการสวดหายใจ คน สัตว์ และพืชต่างหายใจด้วยอากาศ ธาตุลมจะอยู่ไม่นิ่งชอบปรับตัวและเปลี่ยนแปลง สัญลักษณ์คือ สามเหลี่ยมหงายมีเส้นขีดทับตรงกลาง สีเหลือง ซึ่งเป็นสีของท้องฟ้าและแสงแดด สีที่ถูกโฉลกคือ เหลืองบุษราคัม แสดงออกถึงความสว่างไสว เจิดจรัสแห่งแสงพลังพลิ้วไหวตามสายลม นาฬิกาที่เหมาะสมควรเป็นแนวแฟชั่นที่ให้ความรู้สึกไม่ ซ้ำซาก จำเจ เนื่องจากคนลักษณะธาตุนี กระฉับกระเฉง ชอบการเปลี่ยนแปลง เหมือนกับสายลมที่หมุนวนไม่หยุดนิ่ง

ธาตุไฟ ประกอบด้วยราศีเมษ (21 มี.ค.-19 เม.ย.) ราศีสิงห์ (23

ก.ค.-22 ส.ค.) และราศีธนู (22 พ.ย.-21 ธ.ค.) เป็นคนเน้นสัญชาตญาณ กระทำมากกว่าพูด ชอบริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ แต่มักไม่สามารถดูแลจนจบโครงการในสถานการณ์ที่คนอื่นมองเห็นปัญหา แต่มักมองเห็นโอกาสเสมอ บุคลิกกระตือรือร้น ชอบเอาชนะ มักเป็นผู้นำและทำหน้าที่ชักจูงใจผู้อื่น สัญลักษณ์คือ สามเหลี่ยมหงายสีแดง

สีประจำธาตุคือ สีแดงให้พลังความร้อนแรงตั้งเปลวเพลิง นาฬิกาที่เหมาะสมควรมีลูกเล่นของกลไกสลับซับซ้อนดีไซน์โฉบเฉี่ยว เต็มไปด้วยพลังที่คอย

เสริมให้เปี่ยมล้นด้วยความเชื่อมั่นและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

ยังงเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือครั้งต่อไป อาจนำแนวทางนี้ไปใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้ หรือไปเลือกชมในงาน “สยามพารากอน เวลด์ วอทช์ แอนด์ จิวเวลรี่ 2009” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม- 16 สิงหาคม 2552 ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ไมแน... อาจมีถูกใจสักเรือน.

ธาตุทั้ง 4 ในร่างกายมนุษย์

ธาตุดิน (ปฐวิธาตุ) มีที่ตั้งในร่างกายมนุษย์ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ หัวใจ ตับ ปอด ไส้ใหญ่ ไส้เล็ก เย็น กระจก เยื่อในกระจก ม้าม สมองศ์ระ กระจก เพาะ ใต้ ฟังผิด อาหารเก่า อาหารใหม่ ซึ่งการจะมีธาตุดินที่สมบูรณ์และมีอวัยวะธาตุดินตามที่กล่าวมาให้แข็งแรงนั้น ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัย คือ 1.มีหัวใจที่สมบูรณ์ 2.กินอาหารที่ดี 3.มีการขับถ่ายสะดวก

ธาตุน้ำ (อโปธาตุ) ร่างกายคนประกอบด้วยธาตุน้ำบริเวณ น้ำดี เสมหะ หนอง โลหิต เหงื่อ มันทัน น้ำตา น้ำมันเหลว บัสสาวะ น้ำลาย น้ำมูก และไขข้อ ไหลไปมาและซึมซับทั่วไปในร่างกาย ความสมบูรณ์ของระบบธาตุน้ำในร่างกายรวมถึงการดูดซับน้ำในลำไส้ต่าง ๆ ตลอดจนการกำจัดของเสียจะขึ้นกับต่อมที่เกิดน้ำมูก เมื่อกดาง ๆ ว่าสมบูรณ์หรือไม่ หากแบ่งพิจารณาจะแบ่งการควบคุมน้ำได้ 3 ส่วน คือ 1.คอเสมหะ คือ น้ำมูก เมื่อกสวนบน ตั้งแต่คอขึ้นไป 2.อุระเสมหะ คือ น้ำมูก เมื่อก สวนกลาง ตั้งแต่คอ ลงมาถึงกระเพาะอาหารและลำไส้ตอนบน 3.อุถเสมหะ คือ น้ำมูก เมื่อก สวนกลาง ตั้งแต่ลำไส้ใหญ่ตอนปลายถึงทวารหนัก

ธาตุลม (วาโยธาตุ) เป็นธาตุที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว การที่เราจะเดินได้ ยกแขนยกขา หรือแม้แต่การไหลของเลือด การเคลื่อนไหวของปอด ลวนแต่เกิดจากธาตุลมทั้งสิ้น ธาตุลมในร่างกายแบ่งออกได้เป็น ลมพัดขึ้นเบื้องบนจากปลายเท้าถึงศีรษะ ลมพัดลงเบื้องล่างจากศีรษะถึงปลายเท้า ลมพัดในท้องนอกลำไส้ ลมพัดในลำไส้และกระเพาะ ลมพัดทั่วร่างกาย ลมหายใจเขาและออก

ธาตุลมจะถูกควบคุมโดยลมอีก 3 ชนิดคือ 1.หทัยวาตะ เกี่ยวกับจิตใจ 2.สัตถกวาตะ เกี่ยวกับระบบการทำงานของประสาทและเส้นเลือดเล็กทั่วไป 3.สุมนาวาตะ คือเส้นกลางตัว ประสาทกลางตัวหรือไขสันหลัง

ธาตุไฟ (เตโชธาตุ) เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการมีชีวิตของมนุษย์ ทำให้ลมและน้ำเคลื่อนไหว ทำให้ธาตุดินอบอุ่น ไฟในร่างกายประกอบด้วย ไฟทำให้ ร่างกายอบอุ่น ไฟทำให้รอน รัสระสาย ไฟทำให้ร่างกายเหี่ยวแห้งทรุดโทรม ไฟย่อยอาหาร

ธาตุไฟถูกควบคุมโดยดีและความร้อน คือ 1.พัทพิตตะ ดีที่อยู่ใฝัก 2.อพัทพิตตะ ดีที่อยู่นอกฝัก 3.กำเดา องคแห่งความร้อน.

ศราวุธ ดีหมื่นไวย์
ขอบคุณเดลินิวส์ ครับ